

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๑๕๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๕๒๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงจังหวัด ขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) แจ้างศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปฏิบัติการเร่งด่วน (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ในการ Re X-ray ค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติดของทุกภาคส่วน และเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ ๔ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดรักษา และมาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) และการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้างแนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนดผ่านระบบ Google Forms ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกรงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๑๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายปวีตร เลิศอำไพพนนท์ โทร. ๐๘ ๕๓๕๔ ๒๗๕๖

QR Code เอกสารที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ... ลงวันที่ ... มีนาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ้างอิง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๕๒๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win)



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ระบบ Google Forms

